



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 30 กันยายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ปั่น 'นักวิจัยไทย' สร้างโมเดลการเงินรับมือเสี่ยงโลกร้อน	ไทยโพสต์
2. ไทยจ่อขึ้นชั้นฮับอีคอมเมิร์ซ บิ๊กตูปลี้มกทม.จุดหมายเที่ยว	มติชน
3. 'ล้งมะพร้าวไวย ราคาวบค่างสต็อก10ล.ลูก	มติชน
4. ฟนซัดบึงกาฬ 8 อำเภออ่วม	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
5. เหน็บสร.สารพิษกินได้หมอจุฬาดิงอย่าทรยศ	ไทยโพสต์
6. คอถันน์ : ชาวสัน: 'ผัก' ราคา 'ดีด' รับเทศกาลกินเจ	ไทยโพสต์
7. กาจัดโค-กระบือตายโรคพิษสุนัขบ้า	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
8. อธิบดีใหม่พิตเต็มร้อยตันSMEลุยตลาดโลก	ฐานเศรษฐกิจ
9. กระทรวงพาณิชย์ DBD: แพรนไซสสร้างอาชีพ 11-14 ตุลาคม 2561	โพสต์ทูเดย์

ปัน 'นักวิจัยไทย' สร้างโมเดลการเงินรับมือเสี่ยงโลกร้อน



ศ.ดร.อุฟ มุสเลเนอร์ หัวหน้าแผนกวิจัยของแฟรงก์เฟิร์ตสกูล

ปัจจุบันประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเผชิญกับความท้าทายด้านการเงินเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างกรุงเทพฯ ที่สร้างบนชั้นดินอ่อนสูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียงแค่ 1.5 เมตร จะเป็นหนึ่งในเมืองที่ถูกผลกระทบมากที่สุดในโลกเทียบเท่ากับเมืองใหญ่อื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น จาการ์ตา และมะนิลา

แต่บ้านเรายังพบอุปสรรคใหญ่ด้านการเงินเพื่อช่วยชาวบ้านเกษตรกรที่เสียหายจากน้ำท่วม ภัยแล้ง หรือภัยพิบัติ ขณะที่แหล่งเงินทุนเพื่อการปรับตัวส่วนมากมาจากการระดมทุนของภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมลงทุนน้อยมาก อีกทั้งไทยขาดผู้เชี่ยวชาญที่สามารถวิจัยด้านนโยบายการเงินเพื่อทำโครงการดีๆ ช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อนจากภาวะโลกร้อน

เพื่อสร้างนโยบายการเงินเพื่อการปรับตัวจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับแฟรงก์เฟิร์ตสกูล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนแผนงานทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (AFFP) ที่โรงแรมเมริกเกีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน โดยมีกาให้ทุนส่งนักวิจัยไทย 2 คน และเจ้าหน้าที่ด้านสินเชื่อ 1 คน เข้าร่วมโครงการ AFFP

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ TDRI กล่าวว่าวันนี้คนไทยเริ่มตระหนักภัยและความสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จากผลกระทบรุนแรงของไต้ฝุ่นมิงคุดที่พัดถล่มฟิลิปปินส์

ฮ่องกง และจีนตอนใต้ กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา หรือภาวะฝนแล้งจากภาวะเอลนีโญปี 58 หรือมหาอุทกภัยปี 54 ที่มีมูลค่าความเสียหายของภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ในระดับต้นๆ ของโลก ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่าน้ำท่วม ฝนแล้ง พายุรุนแรง สภาพอากาศสุดขั้วเกิดจากการสะสมคาร์บอนในชั้น

บรรยากาศ ภาวะอากาศสุดโต่ง สร้างความสูญเสียโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ด้อยพัฒนา และคนยากจน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ประมาณต้นทุนการปรับตัวรับมือเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต้องใช้เงิน 1.3-5.6 ล้านบาท และจะเพิ่มเป็น 9.2 ล้านบาทในปี 2593 หาก

อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 องศา ขณะที่ประเทศไทยพัฒนาแล้วระดมมาใช้รับมือในปี 2558 มีไม่ถึง 20% ที่ถูกใช้เพื่อการปรับตัว แสดงว่าคนยากจนและประเทศกำลังพัฒนาจะเจอความเสียหายทุก



อภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.

ครึ่งจากสภาพอากาศสุดขั้ว เพราะไม่มีเงินพอหนุนและเสริมให้คนปรับตัว ปรับระบบการผลิต ตลอดจนวางแผนป้องกันภัยธรรมชาติล่วงหน้า

“หนทางที่จะระดมทุนให้พอคือ การพึ่งเอกชน ทั้งสร้างกลไกแรงจูงใจให้ประชาชน และเกษตรกรมีส่วนปรับตัวรับมือภัยดินฟ้าอากาศ ซึ่งโครงการ AFFP จะเน้นการฝึกอบรมศักยภาพและพัฒนาศักยภาพคนหนุ่มสาว 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักวิจัย กลุ่มผู้จัดทำนโยบาย และกลุ่มธุรกิจภาคเอกชน คนทั้งสามกลุ่มจะเป็นผู้นำวิจัย และบริหารจัดการเงินเชื่อเกษตรกรรับมือโลกร้อน” ดร.นิพนธ์เผย

ด้าน อภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า โครงการ “แผนงานทุนสร้างทูตการเงินเพื่อการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (AFFP)” เป็นโครงการที่มีความสำคัญในการแสวงหามาตรการป้องกันที่ให้ความสำคัญต่อการปรับตัวของชุมชนและประชากรในการรับมือกับความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ธ.ก.ส.ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ดำเนินการกิจเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ภายใต้สถานะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาด้านภัยธรรมชาติซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ โดยมีแผนงานที่ครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในความพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน โดยการเข้าไปทำงานร่วมกับชุมชนในกิจกรรม Low Emission

Support Scheme :
LESS โดยส่งเสริม

ให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการธนาคารต้นไม้ ขณะนี้ได้ดำเนินการไปกว่า 6,800 ชุมชน มีต้นไม้ 11.7 ล้านต้น

ส่วนเกษตรกรลูกค้า เขาเผยว่า ธ.ก.ส.ได้ดำเนินโครงการ Green Credit เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เป็นต้น ซึ่งมีเป้าหมายการให้สินเชื่อ 5,000 ล้านบาท สิ้นสุดโครงการมีนาคม 2564

นอกจากนี้ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.บอกว่า ธ.ก.ส.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai Rice NAMA โดยความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในการพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีที่สามารถลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับการนำมาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืน เป้าหมาย คือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 โครงการนี้นำร่องในพื้นที่เขตชลประทานภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, สิงห์บุรี, อ่างทองและ

สุพรรณบุรี เทคโนโลยีที่ใช้ลดปล่อยก๊าซ เช่น ปรับระดับพื้นที่ ทำนาแบบเปียกสลับแห้ง จัดการปุ๋ย จัดการตอซังและฟาง เลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ มีเงินทุนบริหารโครงการฝึกอบรมเกษตรกรให้เกษตรกรใช้เป็นเงินทุนผลิตข้าวคุณภาพ มีกองทุนหมุนเวียนสนับสนุนการบริการเทคโนโลยีให้กับผู้บริการในรูปแบบสินเชื่อสีเขียว

อภิรมย์กล่าวต่อว่า ธ.ก.ส.พยายามจะให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความรุนแรงของปัญหาภัยธรรมชาตินี้ในหลายวิธี แต่เกษตรกรยังเผชิญภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจึงได้ทำโครงการประกันภัยข้าวมาปีตั้งแต่ปี 2554 คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม ภัยแล้ง ลมพายุ พายุไต้ฝุ่น ภัยหนาว ลูกเห็บ และไฟไหม้ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืชหรือโรค

ระบาด โครงการปีที่แล้วมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1.75 ล้านราย พื้นที่ 26.12 ล้านไร่ ส่วนปีนี้ ธ.ก.ส.มีเป้าหมายรับประกันภัย 30 ล้านไร่ เรายังมี



ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ TDRI

lipon Poapongsakorn

ความพยายามจะบริหารความเสี่ยงเรื่องของภัยธรรมชาติ ขยายผลไปยังพืชและผลผลิตทางการเกษตรอื่น เช่น ข้าวโพด โคนม เป็นต้น

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศในโลก โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศยากจน เพราะระบบเศรษฐกิจส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาดินฟ้าอากาศ โดยเฉพาะภาคการเกษตร จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสร้างบุคลากรที่มีความรู้เรื่องการเงินเพื่อการปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อบูรณาการความรู้ทางด้านวิจัย นโยบาย และธุรกิจ

เข้าด้วยกัน ในการสนับสนุนการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในไทย ธิ.ก.ส.พร้อมให้การสนับสนุนเงินทุน รวมถึงบุคลากรของธนาคารเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” อภิรมย์ย้ำการสร้างคนจำเป็น

ขณะที่ **ศ.ดร.อุพ มุสเลนเนอร์** หัวหน้าแผนกวิจัยของแฟรงก์เฟิร์ต สกูด กล่าวว่า เราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สภาพอากาศจะแปรปรวน เช่น พายุไซโคลนและไต้ฝุ่นที่รุนแรงมากขึ้น ปริมาณน้ำฝนที่ไม่แน่นอน และสภาวะฝนแล้งสลับกับน้ำท่วมที่มีแนวโน้มรุนแรงและถี่ขึ้น ซึ่งแฟรงก์เฟิร์ตสกูดร่วมกับศูนย์วิจัยด้านภูมิอากาศและการเงินของความยั่งยืนด้านพลังงาน (FS UNEP Center) เน้นการวิจัยระบุปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่ในด้านการเงินเพื่อมาตรการปรับตัว และได้พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และให้บริการที่ปรึกษาแก่ลูกค้าต่างประเทศทางออกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศและการจัดหาเงินทุนในหลายๆ กรณีเราไม่ได้เตรียมความพร้อมต่อความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่เรากำลังเผชิญอยู่ เงินลงทุนในวันนี้เพื่อการเตรียมการที่ดีจะสามารถันผลทั้งในปัจจุบันและในอนาคต บรรเทาความเสียหายของเกษตรกรได้

เช่นเดียวกับ **ดร.บีม อติ**

การี ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสจาก ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (IDRC) จากประเทศแคนาดา ระบุว่า ปัจจุบันเอกชนร่วมลงทุนเพื่อปรับตัวในระดับที่จำกัดมาก ทรัพยากรมนุษย์ในหลายประเทศกำลังพัฒนา ถือเป็นข้อจำกัดหลักเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการปรับตัว นอกจากนี้ ชัดจำกัดตอนนี้คือขาดผู้

เชี่ยวชาญที่มีความสามารถใน
การวิจัยด้านนโยบายการเงิน
เพื่อการปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเตรียมจัด
ทำโครงการที่ดี และการพัฒนา
โมเดลธุรกิจที่มีศักยภาพ ตลอด

จนอุปสรรคในการระดมแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและวิธีการในการเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนเหล่านั้น การที่นักวิจัยไทยได้รับทุนทำวิจัยนวัตกรรม
เรื่องแหล่งเงินทุนเพื่อการปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงของภูมิ
อากาศ โดยเฉพาะการปรับตัวของเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนา
สามารถระดมแนวโน้มและแนวทางใหม่ๆ ทำให้เติบโตอย่างยั่งยืน นัก
วิจัยไทยจะกลับมาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น.

ไทยจ่อขึ้นชั้นฮับอีคอมเมิร์ซ บิ๊กตู้ปลี้มกทม.จุดหมายเที่ยว

‘กูเกิล-เทมาเล็ก’ซีไทยมีแนวโน้ม
เป็นศูนย์กลางอีคอมเมิร์ซและ
โลจิสติกส์อาเซียน เผย‘อาลีบาบา’
ยังเข้ามาลงทุนในไทย

(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

อีคอมเมิร์ซ

‘บิ๊กตู้’ปลี้มกทม.ปลายทางโลก

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยินดีที่กรุงเทพมหานครได้รับการโหวตให้เป็นเมืองสุดยอดจุดหมายปลายทางอันดับ 1 ของโลก จากการสำรวจของมาสเตอร์การ์ด ฉบับที่ 7 ประจำปี 2561 ถือเป็นครั้งแรกอันดับ 1 ครั้งที่ 5 ในรอบ 6 ปี นับตั้งแต่ปี 2555 และต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาพักแรมในปี 2560 จำนวน 20.05 ล้านคน ระยะเวลาพักแรมโดยเฉลี่ย 4.7 คืน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน 173 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 5,500 บาท นอกจากนี้ ภูเก็ตและพัทยาติดโผเข้ามาอยู่ใน 20 อันดับแรกด้วย โดยอยู่ในลำดับที่ 12 และ 18 ตามลำดับ ภูเก็ตมีจำนวนผู้พักแรม 9.29 ล้านคน ส่วนพัทยามีผู้พักแรม 8.67 ล้านคน

ซีบียูจียหลักมาจากหน่วยงานรัฐ

พล.ท.สรรเสริญกล่าวอีกว่า มาสเตอร์การ์ดตระหนักว่าการที่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีเมืองนำเที่ยวถึง 3 แห่งติดอยู่ใน 20 อันดับแรก สะท้อนถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มีเสถียรภาพ การผสมผสานที่ลงตัว ระหว่างการเดินทางมาทำงานและพักผ่อน รวมไปถึงเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่นๆ

ในโลก ยิ่งไปกว่านั้น ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาระดับการเติบโตที่เหนือกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยรัฐบาลไทยได้ออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ขยายช้อยกเว้นให้กับนักท่องเที่ยวที่กระยะสั้น ดูแลความปลอดภัย และสร้างความประทับใจ รวมทั้งยังเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกหลายรายการในปีที่ผ่านมา

“นายกฯ ขอบคือนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่โหวตให้เมืองต่างๆ ของไทยเป็นสุดยอดจุดหมายปลายทางที่น่าท่องเที่ยว โดยรัฐบาลยืนยันว่านักท่องเที่ยวคือแขกพิเศษของคนไทย จึงต้องการให้ทุกคนเกิดความประทับใจ มีความสุขตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทย และอยากกลับมาอีกในอนาคตส่วนคนไทยทุกคนควรมีความภาคภูมิใจในประเทศไทย สร้างสิ่งดีดีให้เกิดขึ้นกับบ้านเมือง เพราะแม้ต่างชาติยังชื่นชมในความดีงามของเรา” พล.ท.สรรเสริญกล่าว

ไทยจ่อขึ้นแท่นฮับอีคอมเมิร์ซ

รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันอาเซียนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ จุดเดียว (ASEAN Single Window) อีกทั้งประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (จีเอ็มเอส) ได้มีข้อตกลงร่วมกันเพื่อจะอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ทางกูเกิลและเทมาเล็ก คาดการณ์ว่าตลาดอีคอมเมิร์ซในอาเซียนจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมถึงปีละ 30% และจะมีมูลค่าราว 9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2567 ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของอีคอมเมิร์ซ ไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นศูนย์กลางอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ของภูมิภาค เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านดิจิทัลค่อนข้างสูง โดยประชากรมีการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือสูงสุดในภูมิภาค และจากการสำรวจของธนาคารโลก ประชากรไทยมีการใช้จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีเพย์เมนต์)

ค่อนข้างสูง ดังนั้น ไทยถือว่ามีความศักยภาพทางโครงสร้างมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาค ส่งผลให้บริษัทต่างชาติ เช่น อาลีบาบา เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซในไทย **บีไอโอลุยค่าของทั้งปี7.2แสนล.**

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีไอโอ) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้สั่งการให้บีไอโอไปทำความเข้าใจกับประชาชนใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) แต่เน้นย้ำให้เดินหน้าชงการลงทุน เร่งเจรจาลงทุนให้เข้าลงทุนในไทยตามเป้าหมายค่าของส่งเสริมการลงทุนทั้งปี 7.2 แสนล้านบาท โดยตัวเลขค่าของช่วง 9 เดือน จะมีออกมาเดือนตุลาคม 2561 นี้

“ประเด็นเรื่องการทำความเข้าใจกับประชาชน เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชน ซึ่งปัจจุบันจากการทำงานร่วมกัน พบว่ามี การให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่องและหลายช่องทางอยู่แล้ว” แหล่งข่าวกล่าว

โบรกเช็องง.ยังคงดอกเบี้ย

นายณัฐชาติ เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กล่าวว่า คาดว่าปีนี้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5% แม้ว่าในรอบการประชุมครั้งล่าสุดจะมีคณะกรรมการลงคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นว่าควรที่จะขึ้นดอกเบี้ยก็ตาม แต่ไม่ได้มีนัยสำคัญว่าจะต้องปรับขึ้นจริง เนื่องจากเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ (ฟันด์โฟลว์) ยังไม่ได้ไหลเข้าเต็มที่ ประกอบกับค่าเงินบาทยังคงแข็งค่า ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศเกิดใหม่จะพบว่าค่าเงินบาทแข็งค่าเป็นอันดับต้นๆ สวนทางกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันที่ค่าเงินอ่อนค่า จากการพัฒนาสุขภาพเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไว้ ส่วนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ก็น่าจะเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2561

นายชัยยศ จิวางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

การให้บริการของรถตู้ ก็ยินยอมและพร้อมให้ภาครัฐเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติม แต่หากรถตู้ยังสามารถให้บริการได้ดีเหมือนเดิมอยู่ ก็อยากให้อาหารัฐปล่อยให้บริการประชาชนต่อไปตามเดิม เนื่องจากหากนำรถโดยสารปรับอากาศสาธารณะมาบริการประชาชนเลย จะเป็นการไม่เชื่อใจในศักยภาพการบริการของรถตู้ และอาจสร้างความสับสนให้กับประชาชนได้

นายปัญญา กล่าวว่า ทั้งนี้ ยังอยากฝากถึงประชาชนที่ใช้รถตู้โดยสารสาธารณะในการเดินทางว่า อย่าวิตกกังวลหรือตกใจมากเกินไป เพราะยังยืนยันว่าเกือบทุกเส้นทางมีรถตู้ให้บริการตามปกติ และอยากฝากถึงหน่วยงานภาครัฐให้ช่วยเยียวยาผู้ประกอบการที่ต้องหยุดให้บริการรถตู้ไป เพราะบางคนมีรถแค่คันเดียวในชีวิต หากต้องนำเงินมาซื้อรถคันใหม่ก็ไม่มั่นใจในการผ่อนชำระต่างวาระ จะสามารถผ่อนชำระได้จนหมดหรือไม่ รวมถึงมาตรการเยียวยาเรื่องแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อรถใหม่ ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลืออย่างแท้จริง เพราะยังไม่เห็นหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการเลย โดยเฉพาะเส้นทางของตนเองมีผู้ประกอบการที่ต้องเดินเรื่องหาแหล่งเงินทุน เพื่อซื้อรถคันใหม่เองกว่า 30 คัน ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้การช่วยเหลือทั้งสิ้น จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาเยียวยาเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ขบ.ประเมินก่อนนำรถวิ่งเสริม

นายเชตชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า การนำรถโดยสารปรับอากาศสาธารณะไปให้บริการแก่ประชาชน เป็นเพียงการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ตกค้างจากการเดินทางเท่านั้น โดยเบื้องต้นจะมีการประเมินสถานการณ์การให้บริการของรถตู้โดยสารสาธารณะก่อนว่าจะสามารถรองรับและบริหารจัดการกับผู้โดยสารทั้งหมดได้ดีหรือไม่ หากสามารถรับมือได้ กรมจะไม่เข้าไปก้าวก่ายสิทธิในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร แต่หากประเมินแล้วพบว่าผู้โดยสารตกค้าง หรือไม่ได้รับความสะดวกจำนวนมาก กรมจำเป็นต้องเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนทุกคน แต่ยืนยันว่าจะไม่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมทั้งยืนยันว่าการนำรถโดยสารปรับอากาศสาธารณะมาเตรียม

บริการประชาชน เป็นการเตรียมเพื่ออำนวยความสะดวกและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบเท่านั้น ไม่ได้ทำเพื่อเจตนาอื่นแต่อย่างใด

ขีดเส้นครึ่งปีนำรถใหม่วิ่ง

นายเชตชัยกล่าวว่า ส่วนเรื่องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ต้องหยุดให้บริการรถตู้เนื่องจากครบกำหนด 10 ปีแล้วนั้น กรมใช้เวลาผู้ประกอบการที่ต้องการนำรถตู้คันใหม่เข้ามาให้บริการแก่ผู้โดยสารต่อไปภายในเวลา 180 วัน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่เพียงพอในการให้ผู้ประกอบการดำเนินเรื่องทุกอย่างให้แล้วเสร็จ ทั้งยังมีการประสานงานกับตัวแทนวินในเรื่องของปัญหาต่างๆ ที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ โดยเฉพาะแหล่งเงินทุนในการซื้อรถตู้คันใหม่ หรือต้องการขายรถเก่า เพื่อเอาเงินมาเป็นทุนในการซื้อรถคันใหม่ โดยในขณะนี้มีการทำข้อตกลงกับธนาคารกรุงไทย ให้เตรียมสินเชื่อจำนวนกว่า 2 พันล้านบาท ไว้รองรับผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อรถตู้คันใหม่แล้ว แต่ที่ผ่านมามีปัญหาในส่วนของผู้ประกอบการที่ไม่มีเครดิตในการขอสินเชื่อกับธนาคารเองมากกว่า ซึ่งกรมจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ เพราะกรมคงไม่สามารถช่วยเหลือให้ทุกคนพึงพอใจได้ทั้งหมด แต่จะเป็นการยึดถือทำเพื่อส่วนรวมแทน

'ดีอี'ตั้งศูนย์ส่งเน็ตประชารัฐ

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศหรือโครงการเน็ตประชารัฐว่า ขณะนี้กระทรวงดีอีได้ดำเนินการติดตั้งและเปิดให้บริการเน็ตประชารัฐ และมีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย (ไวไฟฟรี) 1 จุด ครบทุกหมู่บ้านจำนวน 24,700 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (26 กันยายน 2561) มีประชาชนลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้วทั้งหมด 4,048,466 คน และมีจำนวนเข้าใช้งานทั้งหมด 20,999,973 ครั้ง นับว่าเป็นความคุ้มค่าต่อการลงทุน และกระทรวงดีอีได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเข้าใช้งานซึ่งมุ่งใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐมาตลอด จนถึงขณะนี้ผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐแล้วกว่า 1 ล้านคน ซึ่งได้ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ กชน.

นางสาวอัจฉรินทร์กล่าวว่า เพื่อให้การใช้งานครองข่ายเน็ตประชารัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงดีอีได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐหรือเน็ตเวิร์ก โอเปอร์เรชั่น เซ็นเตอร์ (เอ็นไอซี) โดยศูนย์ดังกล่าว ทำหน้าที่แจ้งเตือนสถานะการทำงานของโครงข่ายและอุปกรณ์ ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลเวลาจริง (เรียลไทม์) สามารถรับทราบข้อมูลจุดให้บริการเน็ตประชารัฐของทุกหมู่บ้านว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ หรือเกิดเหตุขัดข้องที่จุดให้บริการที่ไหน

“หากพบว่าเกิดจากระบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตขัดข้อง จะสามารถแก้ไขได้จากส่วนกลาง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ แต่กรณีขัดข้องในลักษณะสายขาด อุปกรณ์เสียหาย จะใช้เวลาในการเดินทางเข้าพื้นที่ และส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่โดยด่วน กรณีพื้นที่ห่างไกลเกิน 50 กิโลเมตรนั้น จะใช้เวลาในการเดินทางในการเข้าพื้นที่เพื่อแก้ไข โดยจะพยายามดำเนินการแก้ไขให้อินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติโดยเร็ว” นางสาวอัจฉรินทร์กล่าว

จุดเชื่อมกลางทางเสียมากที่สุด

นางสาวอัจฉรินทร์กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 พบว่าภาพรวมเกิดเหตุขัดข้องส่วนใหญ่ เกิดจากสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และจุดเชื่อมต่อระหว่างทางเสีย รองลงมา เป็นสาเหตุจากระบบไฟฟ้าหรือปลายทางปิด อุปกรณ์และเหตุเสียที่จุดติดตั้งอุปกรณ์ไวไฟในการแก้ไขเหตุขัดข้องส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา คิดเป็น 96.73% ของจำนวนเหตุขัดข้องทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความพยายามที่จะแก้ไขเหตุขัดข้องให้ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เพื่อให้การแก้ไขเหตุขัดข้องเป็นไปตามมาตรฐาน และให้บริการอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นางสาวอัจฉรินทร์กล่าวว่า กระทรวงดีอี ยังได้ตั้งคณะทำงานร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐและการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเน็ตประชารัฐ ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงดีอีจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐที่มีข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพการใช้งาน พร้อมทั้งได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ โดยเฉพาะในประเด็นคุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ต

จำนวนผู้ใช้งาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเข้าใช้งาน รวมถึงความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนด้วย

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

อีคอมเมิร์ซ

ยันมะพร้าวออกไม่ส่งผลราคา

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรณีที่เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคามะพร้าวผลตกต่ำ เกิดจากมะพร้าวนำเข้าต่างประเทศ จากการตรวจสอบสถิติการนำเข้ามะพร้าวตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2561 มีปริมาณ 195,303 ตัน ลดลงร้อยละ 27.03 จึงไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ราคามะพร้าวในประเทศตกต่ำ ขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้กำหนดมาตรการการนำเข้ามะพร้าวตามโควตาของ WTO โดยการจัดเก็บภาษีนำเข้าในอัตราร้อยละ 20 แต่จะปีจะมีกรนำเข้ามะพร้าวไม่เกินปีละ 2,317 ตัน และได้กำหนดช่วงเวลานำเข้าระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม และช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

“ส่วนนอกโควตา WTO จะจัดเก็บภาษีนำเข้าในอัตราร้อยละ 54 สามารถนำเข้าได้ตลอดทั้งปีโดยไม่จำกัดปริมาณ และการนำเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน หรืออาฟต้า มีภาษี 0% โดยไม่จำกัดปริมาณ โดยกำหนดช่วงเวลานำเข้าช่วงเดียวกับของ WTO สำหรับข้อเรียกร้องของเกษตรกรที่ให้มีการกำหนดราคารากลางไม่ต่ำกว่า 15 ต่อผล และให้ชะลอการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งมะพร้าวผล น้ำกะทิ และมะพร้าวขาวแช่แข็ง มีการพิจารณาเพื่อหามาตรการดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่เป็นกังวล คือ การลักลอบนำเข้ามะพร้าวซึ่งได้รับการร้องเรียนจากหลายจังหวัดภาคใต้ที่ผ่านมาได้ประสานการทำงานร่วมกับกรมศุลกากร เพิ่มความเข้มงวดและปราบปรามการลักลอบนำเข้ามะพร้าวเพื่อนป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรในระยะยาว” นายอดุลย์กล่าว

กลุ่มมะพร้าวเตรียมบุกกรุง

นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ แกนนนำ

เครือข่ายชาวสวนมะพร้าว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า เครือข่ายชาวสวนยืนยันจะเดินทางไปร้องเรียนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำเหลือเพียงผลละ 2 บาท ล่าสุดตัวแทนเครือข่ายในพื้นที่ได้นำเอกสารชี้แจงเหตุผลเรียกร้องถึงรัฐบาลแจกให้กับประชาชน

บางสะพานให้เข้าใจปัญหาที่แท้จริง และขบวนการนำเข้ามะพร้าวที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการทำงานที่ล้มเหลว ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลัง ส่วนกรณีที่หน่วยงานทหารนัดเครือข่ายชาวสวนไปพบกับตัวแทน 3 กระทรวง ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ ที่หอประชุม อบต.ธงชัย อ.บางสะพาน ไม่เชื่อว่าตัวแทน 3 กระทรวงจะเดินทางมา

“เงื่อนไขของตัวแทนหน่วยงานที่จะมาชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหา สำหรับกระทรวงพาณิชย์ควรเป็นรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยที่มีอำนาจตัดสินใจ ส่วนกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการคลัง เป็นปลัดหรือรองปลัดกระทรวง ค่าตอบจะต้องมีความชัดเจน ทั้งการประกันราคาผลผลิตผลละ 15 บาท การขยายระยะเวลาการนำเข้า ชะลอการนำเข้าตามกรอบการค้าระหว่างประเทศ มาตรการคืนภาษีของสินค้าส่งออก การแก้ไขระเบียบที่เอื้อประโยชน์ให้นิติบุคคลนำเข้าโดยไม่เสียภาษีทำให้รัฐสูญเสียรายได้ปีละกว่า 1 หมื่นล้านบาท และมีเมล็ดศัตรูมะพร้าวปนเปื้อนเข้ามาทำลายวงจรการผลิตในประเทศ” นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

เผยลักลอบนำเข้าป้อนโรงงาน

นายกิตติวงศ์ แสงสุวรรณ แกนนนำเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ห้ามนำเข้ามะพร้าวตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2561 เพื่อลดผลกระทบกับกลไกราคาและผลผลิตภายในประเทศ มีการประเมินว่ามาตรการงดการนำเข้าไม่ได้ทำให้ราคาผลผลิตในประเทศสูงขึ้น เนื่องจากยังมีการลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศนำวัตถุดิบไปผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้กระทรวงเกษตรฯออกประกาศกำหนดเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ขณะเดียวกันรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งหนังสือเป็นขอ

ความร่วมมือปราบมะพร้าวเถื่อนเป็นครั้งแรก แจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประสานงานกับ กอ.รมน.จังหวัด ตรวจสอบปราบปรามการลักลอบการนำเข้าตามแนวชายแดน และประสานการปฏิบัติงานกับด่านศุลกากรและด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตรเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการสำแดงเท็จการนำเข้า ส่วนกระทรวงพาณิชย์ยังไม่มีการสั่งการที่ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหา

มีนราคาคตกแต่น้ำกะทิตราคาสูง

นายณพดล คูหาทอง เจ้าของร้านขนมหวานชื่อดังในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ราคามะพร้าวผลเหลือเพียงผลละ 2-4 บาท แต่ราคาน้ำกะทิตยังมียาคาสูงกิโลกรัม (กก.) ละ 40 บาท ถือว่าค่ากำไรเกินควรและไม่สะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ในอดีตช่วงที่ราคามะพร้าวตกต่ำราคาจะไม่เกิน กก.ละ 30 บาท และไม่ต่ำกว่า กก.ละ 25 บาท และมะพร้าวขาวที่ชาวสวนผลิตส่งโรงงานราคา กก.ละไม่เกิน 12 บาท สอบถามหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลราคาสินค้า ยืนยันว่าน้ำกะทิตไม่ได้กำหนดเป็นสินค้าควบคุม

ด้านผู้ประกอบการขายน้ำกะทิตสตรรายหนึ่งในตลาดสดเทศบาล 1 ระบุว่า ขณะนี้กำหนดราคาจำหน่ายกะทิตสดที่คั้นจากจากมะพร้าวขาว 1 กก.จะได้หัวกะทิต 6 ซีด ราคาขายปลีกกิโลกรัม 40 บาท หากเป็นลูกค้าประจำซื้อจำนวนมากจะจำหน่ายกิโลกรัม 35 บาท ช่วงที่ราคามะพร้าวผลราคาผลละ 20-23 บาท จะจำหน่ายน้ำกะทิตสดกิโลกรัมไม่เกิน 55-60 บาท ขณะที่ กทม.และต่างจังหวัดมีราคาสูงถึง 70-80 บาท แต่ จ.ประจวบคีรีขันธ์เป็นเมืองมะพร้าว ไม่สามารถขายแพงได้ สำหรับช่วงที่มะพร้าวราคาถูกก็จะถ่วงเฉลี่ยกับปัญหาการขาดทุนช่วงที่มะพร้าวมีราคาแพงบวกกับต้นทุนค่าแรงและค่าจ้างคนงาน

'ล้งมะพร้าว' วย
ราคาถูบ
ค้างสต็อก 10 ล.ลูก



'ล้งมะพร้าว' วย

ราคาถูบ

ค้างสต็อก 10 ล.ลูก

ปรากฏการณ์ภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศ รวมตัวยื่นข้อเรียกร้อง (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวผลตกต่ำ ที่ปัจจุบันเหลือราคาเพียงผลละ 3-4 บาท จากเดิมราคาผลละ 20-23 บาท จากข้อมูลทางวิชาการ พบว่าในปี 2561 ผลผลิตมะพร้าวภายในมีผลผลิตลดลง และพื้นที่ปลูกลดลงจากสัดส่วนผลผลิตทั้งหมดกว่า 1.1 ล้านตันในประเทศ จะนำไปผลิต

กะทิ 60% บริโภคสด 35% และอีก 5% ผลิตน้ำมันมะพร้าว แต่ปัญหาราคาตกต่ำเกิดจากกระบวนการนำมะพร้าวจากต่างประเทศและส่วนหนึ่งเกิดจากลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย ซึ่งมีข้อมูลล่าสุดระบุว่า ขณะนี้ "ล้ง" มีผลผลิตค้างในสต็อกกว่า 10 ล้านผล และบางส่วนได้รับความเสียหายจากมะพร้าวร่วงออกแล้ว ทั้งนี้ นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อธิบายว่า ล่าสุดมีข้อสรุปการแก้ปัญหาพร้อมข้อเสนอเชิงนโยบาย



11 มาตรการ คือ 1.เสนอให้กำหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่ยื่นขอนำเข้ามะพร้าวแต่ทำผิดเงื่อนไข ควรกำหนดให้แปรรูปมะพร้าวผลเป็นมะพร้าวขาวในโรงงานที่ขอนำเข้าเท่านั้น 2.ขอให้ออกมาตรการกำกับดูแลการขออนุญาตนำเข้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์นอกโควตา ซึ่งยังเป็นช่องว่างทางกฎหมาย 3.ขอให้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบสต็อกมะพร้าวของผู้ที่ขอนำเข้า โดยมีตัวแทนเกษตรกรร่วมเป็นคณะทำงานก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตให้มีการนำเข้า 4.หากมีความจำเป็นต้องนำเข้ามะพร้าวเพื่อรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวในประเทศ ต้องกำหนดเงื่อนไขการขอนำเข้าให้ชัดเจน เช่น กำหนดสัดส่วนการนำเข้าและต้องซื้อมะพร้าวภายในประเทศ

5.แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลผลิตมะพร้าวระดับจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นเอกภาพและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยมีการประเมินผลทุก 3 เดือน 6.ควรมีการทบทวนห้วงเวลาที่อนุญาตให้นำเข้ามะพร้าว โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตในประเทศ 7.ควรกำหนดให้มีการออกไปเคลื่อนย้ายมะพร้าวนำเข้าจากท่าเรือหรือด่านชายแดนที่นำเข้าไปยังโรงงานและสถานที่แปรรูป รวมทั้งไปเคลื่อนย้ายผลผลิตมะพร้าวภายในประเทศระหว่างจังหวัดต้นทางและปลายทาง เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า

8.ควรเพิ่มกำลังอัตราเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรและด่านกักกันโรคพืชให้เพียงพอ และหน่วยงานตรวจสอบทางทะเลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบมะพร้าวลักลอบนำเข้า 9.ส่งเสริมและจัดตั้งสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปมะพร้าว 10.ขอให้ขยายเวลางดการนำเข้ามะพร้าว จากเดิมที่รัฐบาลกำหนดระยะเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม และ 11.ขอให้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เร่งกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในระยะเร่งด่วน

ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักรักษ์ แกนนำเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า เดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคมของทุกปี ราคามะพร้าวจะตกต่ำต่อเนื่อง หากมีการนำเข้าจะมีปัญหากระทบกับชาวสวนอย่างหนัก เนื่องจากผลผลิตเดิมยังขายไม่ได้ บางส่วนเป็นมะพร้าวร่วง นำเสีย เมื่อหักค่าเก็บและต้นทุนการผลิตแล้ว ชาวสวนไม่มีรายได้ใดๆ ขณะที่มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด มีพื้นที่

ปลูกมากที่สุดในประเทศกว่า 5 แสนไร่ สำหรับ ปัญหาาราคาผลผลิตตกต่ำอย่างหนักช่วงที่ผ่านมา เป็นผลสืบเนื่องมาจากการนำมะพร้าวเข้ามาจาก ประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศอื่น จากการอนุมัติของรัฐบาลไทยโดยผ่านการบริหาร งานของกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีการ ลักลอบการนำเข้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีผลงาน จับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย มีสาเหตุมาจาก เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ เว้น การปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน

“มีการนำเข้ามะพร้าวกว่า 569 ล้านผล นำ เข้าน้ำกะทิ 61 ล้านลิตร ประเด็นนี้ กระทรวง พาณิชย์ได้สอบถามข้อมูลจากกระทรวงเกษตร หรือไม้ ก่อนตัดสินใจนำเข้า แต่ปัจจุบันยังไม่มี คำตอบ ที่สำคัญชาวสวนจะไปสอบถามหน่วย งานในส่วนกลางเพื่อให้ชี้แจงเหตุผล กรณีการ พิจารณานำเข้ามะพร้าวผล มะพร้าวกะทิ รวม ถึงมะพร้าวชาวแช่แข็งจากต่างประเทศให้กับ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงงานกะทิทั้ง 30 รายทั่วประเทศ รวมทั้งแนวทางการประกันราคา ผลผลิตไม่ต่ำกว่าผลละ 15 บาท มาตรการคิน ภาษีของสินค้าส่งออก การแก้ไขระเบียบการนำ เข้าที่เอื้อประโยชน์ให้นิติบุคคลนำเข้าโดยไม่เสีย ภาษี ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ปีละกว่า 1 หมื่นล้าน บาท และมีแผนตั้งกรมมะพร้าวเป็นเอี่ยวเข้ามา ทำลายวงจรการผลิตในประเทศ”

ขณะที่ น.ส.สุรวิรัตน์ แต้ชูตระกูล นักวิชาการ เครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ปัญหาการลักลอบนำเข้ามะพร้าวเถื่อน จากหลายช่องทาง เป็นประเด็นหลักที่ชาวสวน เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไข เพื่อไม่ให้มีมะพร้าว นอกเข้ามาทำลายวงจรมะพร้าวเพื่อการบริโภค ภายในประเทศ และโรงงานผลิตกะทิ ขอเรียกร ้องให้กระทรวงพาณิชย์ยึดระยะเวลาการนำเข้า ออกไป กระทรวงเกษตรต้องควบคุมการขนย้าย ด้วยการออกใบข้ามเขตในแต่ละจังหวัด หรือใบ เคลื่อนย้ายมะพร้าวในแต่ละพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ มะพร้าวเถื่อน โดยเฉพาะผลผลิตจาก 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ บางจังหวัดมีพื้นที่ปลูกมะพร้าว เพียง 5-6 หมื่นไร่ แต่ที่ผ่านมามีการผลิตมะพร้าว

ป้อนโรงงานกะทิ และจำหน่ายมะพร้าวผลเพื่อ การบริโภคทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดปกติ หน่วยงานด้านความมั่นคงน่าจะทราบข้อมูลเป็น อย่างดี เนื่องจากมีนายทุนหลายรายประกาศขาย มะพร้าวออกผ่านสังคมโซเชียลตามปกติ

ส่วน นายสายชล จ้อยร้อย เจ้าของ บริษัท นิลทองแท้ จำกัด ผู้ส่งออกมะพร้าวชาวมากที่สุด

ในประเทศ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอง ว่า มีมะพร้าวค้างในสต็อกของ “ล้ง” มะพร้าว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว่า 40 ล้านผล ผู้ ประกอบการจะต้องทำมะพร้าวแห้งเพื่อนำไป ผลิตน้ำมันมะพร้าวเพื่อเยียวยาความเสียหาย เนื่องจากสภาพลมของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำ กะทิมีปัญหาจากการส่งออก และโรงงานบาง แห่งยืนยันว่ายังมีวัตถุดิบผลิตได้อีกอย่างน้อย 4 เดือน ไม่ต้องซื้อเพิ่ม ส่วนปัญหาที่มีชื่อเรียกร ้องให้รัฐบาลยุติการนำเข้ามะพร้าวจากต่าง ประเทศ เพื่อพยุงราคาผลผลิตในประเทศที่ ประสบปัญหาการค้าตกต่ำนั้น จะต้องพิจารณา ความเหมาะสมหลายด้าน ทั้งการนำเข้าเพื่อ ผลิตแล้วส่งออกให้เพียงพอ

“เนื่องจากผลผลิตมะพร้าวในประเทศ ส่วนใหญ่จะขายมะพร้าวแคง ไม่นิยมทำ มะพร้าวชาวส่งโรงงานผู้ประกอบการ จึงต้อง นำเข้ามามะพร้าวนอก และต้องยอมรับว่าบาง ช่วงผลผลิตในประเทศมีน้อย นอกจากนั้น หน่วยงานรัฐต้องติดตามปัญหาการลักลอบ นำมะพร้าวส่วนเกินของผู้ประกอบการนำเข้า บางราย ที่รับโควตาจากโรงงาน ต้องป้องกัน มะพร้าวนำเข้าเกินจากโควตาที่กำหนดไม่ ให้นำไปจำหน่ายนอกกระบวนการผลิตของ อุตสาหกรรม ในอนาคต หากรัฐบาลงดการนำ เข้ามะพร้าว อาจส่งผลกระทบต่อโรงงาน กะทิส่งออกบางรายต้องย้ายฐานการผลิตไป ประเทศเพื่อนบ้าน”

นายสกล ตูลาคาวี เจ้าของล้งมะพร้าว อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ราคา มะพร้าวผลเหลือเพียง 2-3 บาท แต่ต้องรับ ซื้อผลผลิตจากชาวสวนในพื้นที่ที่ซื้อขายเป็น ประจำ แม้ว่ามะพร้าวผลที่ซื้อก่อนหน้านี้ใน

ราคาผลละ 12 บาท ปัจจุบันขาดทุนหลาย แสนบาท เนื่องจากไม่สามารถส่งขายได้ ทำให้ กลายเป็นมะพร้าวอวก บางส่วนต้องนำไปทำ มะพร้าวขาว บางส่วนต้องกะเทาะเพื่อตาก แห้งส่งขายไปผลิตน้ำมันมะพร้าว ส่วนปัญหา ราคาผลผลิตตกต่ำ ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ามี มะพร้าวเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบ นำเข้ามาทางด้านสิงขร

เช่นเดียวกับ นายกฤษณะ กระทุ่มศรี เจ้า ของล้งกิ่งมะพร้าวทับสะแก กล่าวว่า ปัจจุบันมี มะพร้าวทุนไว้กว่า 3 แสนลูก เป็นสถานการณ์ ที่แย่สุดตั้งแต่ทำล้งมา แต่ละเดือนจะมีสต็อก มะพร้าวแคง 1 แสนลูก ปกติช่วงเดือนกันยายน ของทุกปีหรือเดือนสิบไทย จะเป็นช่วงใช้ มะพร้าวมากเพื่อทำขนมกระยาสารท มียอด ขายช่วงนี้เดือนละ 1 แสนลูก แต่เดือนนี้ขาย ได้เพียง 2 หมื่นลูก สาเหตุหลักคือจากมะพร้าว นำเข้าและมะพร้าวเถื่อนทะลักเข้าประเทศ

ล่าสุด ภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวน มะพร้าว นครรวมตัวเดินทางไปชุมนุม ประท้วงที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ ถือเป็นระเบิดอีกลูก ที่ทำลายรัฐบาลทหารภายใต้ข้อกล่าวหา ว่าการบริหารงานล้มเหลว เป็นสาเหตุให้ ราคาพืชผลเกษตรกรตกต่ำอย่างมา

ฝนซัดบึงกาฬ 8อำเภออ่วม

นครสวรรค์แย น้ำเริ่มเหมาแล้ว เกษตร-เบิดน้ำ เข้าทุ่งบางระกำ

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ★ มีต่อหน้า 2

ฝนซัดบึงกาฬ ☆ ต่อจากหน้า 1

กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้ 56 จังหวัด มีฝนฟ้าคะนอง เพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งจนถึงวันที่ 1 ต.ค. ขณะที่ จ.บึงกาฬ ฝนถล่มทั้ง 8 อำเภอ ส่งผลให้พื้นที่ ลุ่มบางจุดมีน้ำท่วมขัง ชาวนายืมข้าวนาปีสมบุนธุ์ ส่วนชาวบ้านห้วยหิน ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ ทุกข์หนักน้ำในบึงบอระเพ็ดไหลเข้าท่วมบ้านเรือน 87 หลังคาเรือนจมบาดาล ระดับน้ำสูง 30-50 ซม. มานานนับเดือนล่าสุดน้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นโชย กลิ่นเหม็นหลายครอบครัวเริ่มขาดแคลนน้ำดื่มมาใช้

หลายพื้นที่ยังมีฝนถล่มน้ำท่วมขัง เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา พื้นที่ จ.บึงกาฬ ทั้ง 8 อำเภอ มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มบางจุดมีน้ำท่วมขัง ส่งผลดีต่อเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี โดยเฉพาะในพื้นที่ บ้านพันลำ บ้านแสนเจริญ บ้านหนองแวง ต.วิเศษชัย และบ้านบึงสวรรค์ บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ ทำให้ทุ่งนามีน้ำขัง ช่วยหล่อเลี้ยงต้นข้าวให้สมบุนธุ์ อีกทั้งฝนที่ตกลงมายังส่งผลดีต่อสวนยางพาราทำให้ต้นยางสมบุนธุ์ และส่งผลดีต่อฝูงวัวของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้ มีน้ำฝนช่วยคลายความร้อนหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงกว่า 3 สัปดาห์

ขณะที่ชาวบ้านห้วยหิน ต.พระนอน อ.เมือง

นครสวรรค์ พากันทุกข์หนักถูกน้ำในบึงบอระเพ็ดไหลเข้าท่วมบ้านเรือน 87 หลังคาเรือน ระดับน้ำสูง 30-50 ซม. มานานนับเดือน ล่าสุดน้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น หลายครอบครัวเริ่มขาดแคลนน้ำดื่มมาใช้แล้ว นางนงแก้ว อู่สัมฤทธิ์ หนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อน กล่าวว่า ที่ตั้งหมู่บ้านเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดกับบึงบอระเพ็ด ฝนที่ตกลงมาและน้ำเหนือที่ไหลเข้าบึงบอระเพ็ดทำให้น้ำในบึงเพิ่มสูงขึ้น จนไหลเข้าท่วมหมู่บ้าน อีกทั้งมวลน้ำยังปิดทางเข้าออกหมู่บ้านด้วย ทำให้ต้องใช้เรือในการสัญจรแทน ตอนนี้หลายครอบครัวไม่มีน้ำดื่มมาใช้ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล เพราะเดือดร้อนมาก

วันเดียวกัน นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดน้ำเข้าทุ่งบางระกำและปล่อยพันธุ์ปลา พันธุ์กึ่ง บริเวณที่ระบายน้ำคลองแยงมูม หมู่ 10 บ้านวังขี้เหล็ก ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายทวีศักดิ์กล่าวว่า สำหรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทุ่งบางระกำนั้น จะลดการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำบางแก้ว เพื่อทดน้ำเข้าทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำตามแผนที่วางไว้ โดยจะมีการควบคุมการระบายน้ำในระดับที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำกว่า 550 ล้าน ลบ.ม. จะช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลหลากลงไปสมทบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ จ.นครสวรรค์ และเป็นการบริหารบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้เป็นอย่างมาก

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศว่า ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบน รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ไคะนองและลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าด้วย

สำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆ มีดังนี้ วันที่ 29 ก.ย.-1 ต.ค. มีผลกระทบภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พิจิตร โลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา และภูเก็ต รวม 56 จังหวัด

เหน็บสธ.สารพิษกินได้ หมอมจพาดึงอย่าทรยศ

กรุงเทพฯ ● สารพิษกินได้ หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่โรงพยาบาลจุฬาฯ ชัดรองปลัดสาธารณสุข กรมวิชาการเกษตร ถามผักผลไม้ที่ประกาศไปปลอดภัยจริงหรือ หรือปลักให้คนไทยอมโรคมามากขึ้นจำไว้ ผู้นำรัฐบาล ข้าราชการ ทำกับคนไทย จะต้องรับโทษอย่างสาสม ถือว่าทรยศต่อแผ่นดินที่อ้างศาสตร์พระราชาแล้วไม่ปฏิบัติตาม

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้โพสต์ผ่านเพจ ธีระวัฒน์ เหมะจุธา Thiravat Hemachudha ระบุว่า เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดี ที่เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ทางกระทรวงสาธารณสุข โดยท่านรองปลัดและมีเจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และจากกรมวิชาการเกษตร ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า จากการสุ่มตรวจพืชผักผลไม้ถึงการตกค้างของยาฆ่าแมลงไม่พบว่ามีอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติมาก และนอกจากนั้น การล้างก็จะทำให้เกิดความปลอดภัย จากข้อมูลการประกาศเช่นนี้ ต้องทำการเทียบเคียงกับการสุ่มตรวจเป็นระยะขององค์การอิสระที่ทำมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ว่าตัวเลขที่ได้น้อยลงหรือมากขึ้นกว่าที่เคยสำรวจมาก่อนนั้นเป็นประการที่หนึ่ง

ประการถัดมาคือ เรื่องของการล้าง ต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าการล้างนั้นจะสามารถล้างที่ติดอยู่ที่ผิวหรือที่เปลือกได้เท่านั้น แต่ในกรณีที่สารเคมีเหล่านี้จะถูกดูดซึมเข้าไปโดยตรง จะไม่สามารถล้างออกได้

อ่านต่อหน้า 11

เหน็บ สธ.

ประการถัดมาคือ เรื่องของการล้าง ต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าการล้างนั้นจะสามารถ

ล้างที่ติดอยู่ที่ผิวหรือที่เปลือกได้เท่านั้น แต่ในกรณีที่สารเคมีเหล่านี้จะถูกดูดซึมเข้าไปโดยตรง จะไม่สามารถล้างออกได้

ประการที่สาม เป็นที่รับทราบกันตั้งแต่ปี 2012 ถึงเรื่องของสารเคมียาฆ่าแมลงว่า การได้รับเข้าสู่ร่างกายแม้จะเป็นเพียงปริมาณที่น้อยกว่าค่าที่กำหนด แต่ได้รับในระยะเวลานาน จะทำให้เกิดโรคร้ายที่มีปรากฏชัดเจนในเรื่องของโรคทางสมองและที่สำคัญก็คือเกิดโรคในเด็กที่อยู่ในท้องแม่ และเมื่อคลอดออกมาจะมีสมองผิดปกติและมีเชาวน์ปัญญาด้อยไป หรือพูดง่าย ๆ ว่าไม่ฉลาด ซึ่งเป็นที่รับทราบกันทั่วไป และมีหลักฐานทางวิชาการแน่นหนา

ประการที่สี่ โฆษณาการ 2018 ตามที่แพทย์ต้องการโดยเฉพาะหมอมเองที่เป็นหมอมทางสมองโดยที่ต้องการให้บริโภคผักและผลไม้ที่จะได้ประโยชน์นั้น จะอยู่ในปริมาณ 375 กรัมถึง 500 กรัมต่อวัน โดยที่ถ้าปริมาณมากกว่านั้น จะไม่ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ดังนั้นการที่ออกมายืนยันถึงความปลอดภัย ตรงนี้ปลอดภัยจริงหรือ หรือเป็นการปลักให้คนไทยอมโรคมามากขึ้น และในที่สุดเกิดโรคต่างๆ และเป็นที่ยืนยันแล้วว่าสารเคมีจะไปรบกวนสมดุลของการควบคุมการอักเสบตั้งแต่ในลำไส้จนกระทั่งถึงกระแสเลือด และส่งผลไปถึงเส้นเลือดและส่งผลไปถึงการทำงานของไต และแน่นอนคือสมอง และเป็นสาเหตุที่สำคัญของมะเร็ง

อย่ามั่นใจในพืชผักผลไม้ที่มีการประกาศว่าปลอดภัย โดยบอกว่าสารเคมีพิษที่ติดอยู่อันตราย แต่ไม่อันตราย เพราะสามารถล้างออกได้ และส่งเสริมให้กินผักผลไม้เยอะๆ ซึ่งก็ควรเป็นเช่นนั้น และการประกาศเช่นนี้ต้องเข้าใจว่า トラบได้ที่ยังมีสารพิษติดค้าง ต้องไม่ลืมว่าการเกิดโรคเรื้อรังจะเกิดขึ้นจากการได้รับสารพิษเหล่านี้ แม้แต่เพียงวันละน้อย แต่ถ้าเป็นเวลานาน

จะเกิดโรค ทั้งสมองทั้งในผู้ใหญ่และเด็กที่คลอดออกมาจากแม่ที่ได้รับสารพิษปะปนเหล่านี้ และยังมีความเสี่ยงสำหรับการเกิดเบาหวานมากขึ้น และการเกิดโรคไต

การที่สามารถชะล้างออกได้ จะสามารถกระทำได้ในกรณีที่สารพิษเหล่านี้ติดอยู่ที่เปลือกหรือผิว แต่ไม่สามารถกำจัดออกได้เลยถ้าสารพิษเหล่านี้อยู่ในเนื้อแล้วจากการดูดซึม การประกาศเช่นนี้ เป็นการปลักให้คนไทยกลับเป็นโรคมามากขึ้น แทนที่จะหาวิธียับยั้งสารพิษ คุไป จำไว้นะครับ ผู้นำรัฐบาล ข้าราชการ ทำกับคนไทย จะต้องรับโทษอย่างสาสมครับ ถือว่าทรยศต่อแผ่นดินที่อ้างศาสตร์พระราชาแล้วไม่ปฏิบัติตาม

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ยังโพสต์ข้อความว่า สังคมไทยต้องรวมประณาม!!! อังกฤษปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ภายในหกสัปดาห์ มาเลเซียจากโทษประหารน้ำมันกัญชาปรับปรับเปลี่ยนเป็นชาติแรกในเอเชียที่เป็นผู้นำในทางการแพทย์ ประเทศไทยสนับสนุนให้กินพืชผักผลไม้ต่างๆ ที่มีสารเคมีพิษ สนับสนุนให้มีการใช้สารเคมีพิษต่อไป ทั้งๆ ที่การได้รับสารพิษ ถึงแม้ปริมาณน้อย แต่เป็นเวลานานเกิดมะเร็งได้แน่นอน เมื่อเกิดมะเร็ง บริษัทต่างๆ เหล่านี้ตามต่อติดตาม ขายเคมีบำบัด แคมทรมาน และห้ามใช้กัญชา ต้องล้างประเทศไทยให้ใหม่ครับ

แหล่งข่าวจากเครือข่ายประชาชนชาวบ้านกล่าวว่า ยืนยันว่าขณะนี้มีการทดแทนที่จะใช้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งหากกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานใดบอกว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมี ขอยืนยันว่าไม่มีสารเคมีระดับไหนที่ไม่อันตราย ทำว่าให้เอาข้อมูลมาคุยกันได้เลย โดยเรื่องนี้หน่วยงานรัฐต้องมีการแสดงบทบาทเพื่อช่วยกันปกป้องประชาชน หรือหากคนในรัฐบาลที่พยายามยื้อไม่ให้มีการแบนสารเคมี เพื่อต้องการผลประโยชน์ที่จะหนุนพรรคการเมือง ขอบอกว่าตอนนี้เกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นส่วนสำคัญในการเลือกตั้งนั้น มีความรู้ระดับปริญญาทั้งนั้น ไม่ใช่ยุคที่จบแค่ ป.4 หากไม่เลือกผลประโยชน์ประชาชน เราก็จะปฏิเสธอย่างหวังว่าเราจะเลือก

นอกจากนี้ ในส่วนของคณะกรรมการ

แก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง จะมีการขยายเวลาการทำงานเพิ่มอีก 60 วัน เพื่อให้มีการพิจารณาเรื่องสารเคมี 3 ชนิดอย่างรอบคอบ เราก็ไม่ทราบว่าจะต้องรอบคอบและใช้เวลาขนาดไหน ในเมื่อข้อมูลต่างๆ ทั้งเรื่องสารทดแทน และผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนชัดเจน และเห็นว่าถ้ายังมัวทำแบบนี้ภาคประชาชนและหน่วยงานที่สนับสนุนให้มีการแบน จะขอกัดดันรัฐบาลให้ใช้ ม.44 ปลดล็อกการแก้ปัญหานี้.



'ผัก' ราคา 'ดีด' รับเทศกาลกินเจ

สงขลา ● ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาผักหลายชนิดเริ่มปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากการสำรวจราคาผักในตลาดสดทรัพย์สินพลาซ่า สงขลา พบว่า ผักที่นิยมบริโภคตามท้องตลาดเริ่มปรับราคาสูงขึ้นเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะพริกดอกใหญ่ ปรับราคาจากกิโลกรัมละ 200 บาท เป็นกิโลกรัมละ 250 บาท และพริกบ้าน จาก 100 บาทขึ้นเป็น 150 บาท, ผักกาดหอม จาก 50 บาท เป็น 70 บาท, ผักคะน้า จาก 25 บาท ขึ้นเป็น 30 บาท, ผักกวางตุ้ง จาก 25 บาท เป็น 30 บาท, ต้นหอม จาก 50 บาท เป็น 70 บาท และผักบุ้ง จากกิโลกรัมละ 25 บาท ขึ้นเป็น 30 บาท, ผักชีจาก 100 บาท เป็น 120 บาท และยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบรายวัน โดยเฉพาะผักชีอาจสูงถึงกิโลกรัมละ 250 บาท ด้านนางประภา จินดา หนึ่งในแม่ค้าขายผักเปิดเผยว่า เหตุที่ผักแพงขึ้น เพราะช่วงนี้ผักมีน้อย เพราะสภาพอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในหลายจังหวัดของภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งปลูกผัก ทำให้ผลผลิตที่ออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะผักกินใบ ส่วนแหล่งปลูกผักใน จ.สงขลา ก็มีน้อย ไม่เพียงพอเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้า ซึ่งเชื่อว่าจะยังทำให้ราคาผักแพงขึ้นอีก

กำจัดโค-กระบือตายโรคพิษสุนัขบ้า

ศรีสะเกษ - นายนิทธีเวโรจน์ บุษาทพัฒน์ ปลัดจังหวัด ศรีสะเกษ กล่าวภายหลังนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก จ.ศรีสะเกษ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่สนง.ปลัดจังหวัด ศรีสะเกษ ว่า ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษปีนี้ พบการเกิด โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 61 ครั้ง ในพื้นที่ 14 อำเภอ 41 ตำบล ปัจจุบันฉีดวัคซีนในสัตว์ทำได้ 239,371 โด๊ส จากสัตว์ 274,432 ตัว คิดเป็น 88.51 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมด และตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ได้ทำลายสัตว์ใหญ่โค กระบือ ที่ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าของสัตว์ โดยทำลายสัตว์ไปแล้ว 16 ตัว เกษตรกร 15 ราย ในพื้นที่ 9 อำเภอ คิดเป็นเงินกว่า 400,000 บาท ทั้งนี้ ห้ามเกษตรกรนำเนื้อสัตว์ที่ตรวจพบและอาจจะเป็นโรคระบาดไปจำหน่ายแจก จะมีความผิดตามพ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2551

อธิปไตยใหม่พืดเต็มร้อยต้นSMEลุยตลาดโลก

อธิปไตยใหม่กรมส่งเสริมการค้าฯ พร้อมลุย ต้นเอสเอ็มอีไทยสู่ตลาดโลก เตรียมทำงานร่วมพาณิชย์จังหวัด-ทูตพาณิชย์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพลุยตลาด ประเดิมร่วมงาน Thai Rice Flagship Store 8-10 ต.ค.นี้ที่จีน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังตุงสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) คนใหม่ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า กรมมีแผนตั้งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการขยายตลาดไปต่างประเทศ เบื้องต้นจะทำงานร่วมกันกับพาณิชย์จังหวัดในการคัดเลือกผู้ประกอบการ การทำงานหลังจากนี้จะเป็นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการมากขึ้น ทั้งพาณิชย์จังหวัด และทูตพาณิชย์ ซึ่งที่

ผ่านมากรมเองมีการทำงานร่วมกันกับพาณิชย์จังหวัดอยู่แล้ว เพียงแต่อาจจะไม่ได้ชัดมากนักจากจะประสานการทำงานกันให้มากขึ้น

“ในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองมีข้อมูลของเอสเอ็มอีอยู่แล้ว ขณะที่พาณิชย์จังหวัดจะทราบว่ามีเอสเอ็มอีรายใดที่มีความพร้อมก็จะคัดเลือกมาให้ หลังจากนั้นก็ให้ทูตพาณิชย์แต่ละประเทศดูความต้องการของตลาดว่าต้องการสินค้าชนิดนี้หรือไม่ นอกจากนี้จะมีการพูดคุยถึงบทบาทของทูตพาณิชย์ที่จะต้องตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงการปรับบทบาทของทูตพาณิชย์ และการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศซึ่งอาจจะมีการมอบนโยบายให้ก่อนที่ จะมีประมุขทูตพาณิชย์ในวันที่18 ตุลาคมนี้”

สำหรับสินค้าและบริการ

ในต่างประเทศที่มองว่ากระแสหรือเทรนด์ที่จะมาแรงในปี 2562 อยู่ในกลุ่มตลาดเฉพาะ(กลุ่มนิช มาร์เก็ต) ไม่ว่าจะเป็นตลาดผู้สูงอายุ สัตว์เลี้ยง สินค้ารักษาสิ่งแวดล้อม กลุ่มฮิสแปนิก กลุ่มบริการและสุขภาพ กลุ่มอาหาร และกลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์ ส่วนงานแสดงสินค้าจากนี้ไปจะต้องมีสินค้าใหม่ๆที่เป็นไฮไลต์มากกว่าเดิม เช่น งานสไตล์ในปีนี้กรมอาจจะจะมีสินค้าใหม่มาจัดแสดงเพื่อดึงความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน

นอกจากนี้ในวันที่ 8-10 ตุลาคมนี้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะ เตรียมไปเยือนบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ปฯ เพื่อเข้าร่วมงาน Tmall Super Selection Day-World’s Best Rice ณ นครหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะได้พบปะกับผู้บริหารระดับสูงของอาลีบาบาและTmall และจะเป็นการเปิดตัว Thai Rice Flagship Store อย่างเป็นทางการในจีน ■



แฟรนไชส์ สร้างอาชีพ

11 - 14 ตุลาคม 2561

ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1

โรบินสันกาญจนบุรี

โอกาสมาถึงแล้ว...

ให้แฟรนไชส์เป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพ

พบกับแฟรนไชส์ 50 แบนด์ ให้เลือกสรร

20 จังหวัด ทั่วประเทศ

สิทธิพิเศษ

สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ว่างงาน และผู้ที่สนใจ

☑️ คืนรับแฟรนไชส์ ฟรี

☑️ กิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

